
- สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   

สมัยสามัญที ่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2567 
วันที่ 28 สิงหาคม  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน  สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน  จรุง  แววตะคุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2  ยุพิน  ขวัญชัยภูมิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4  ปรีชา  วงศ์จักษุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5  บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6  สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7  วาริน  วุ้นชีลอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9  จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11  บุญทัน  แววตะค ุ    

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที1่2 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา  ชัยชุมพล  ทองแย้ม          
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต.  เมธา  คุ้มหมู่   

2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต. -   

3 นายวิเวช  จ่าชัย    รองนายก อบต.    วิเวช  จ่าชัย     

4 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก  วิษณุชัย  นามหนองอ้อ  

5 พันจ่าเอกนิรุจน์  เฉลียวชาติ หัวหน้าสำนักปลัด นิรุจน์  เฉลียวชาติ   
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 

-องค์การบริหารส่วนตำบลของเราได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ”พริกขี้หนูเกมส์” พวกเราได้เข้าร่วมให้กำลังใจแก่เด็กและผู้ปกครองและ
คณะจัดงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
นางสาวจิราภรณ์ คำห้วยแย้ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 
 

 2.1  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสมัย สามัญที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  15  
สิงหาคม  2567 
 
-ก่อนจะรับรองรายงานการประชุมขอให้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องในกรณี
การตั้งข้อสังเกตและตั้งในการจัดตั้งงบประมาณที่สูงกว่าประมาณการรับจริง 

 
ที่ประชุม -มีการขอแก้ไขให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อย  ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม

สมัยสามัญที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2567 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
ประธานคณะกรรมกรแปร
ญัตติ 
 
 
 

5.1  การพิจารณารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568  วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
- เนื่องจากสภา อบต.ชีบน  ได้รับรายงานการประชุมจากคณะกรรมการแปรญัตติ  และขอ
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง  เรื่อง การพิจารณาคำแปรญัตติและสรุปคำ
แปรญัตติ   
 
-ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  มีมติ กำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติ  ใน
วันที่ 16  สิงหาคม  2567 เวลา  08.30 น. ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 
16.30 น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ  
       ดังนั ้น  จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2568 ที่ท่านประธานสภา ฯ ส่งมา
ให้โดยละเอียดด้วย  โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา ฯ ได้อภิปราย ข้อซักถามหรือข้อ 



 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต. 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
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สงสัยเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ต่อ
ฝ่ายบริหารเต็มสภา ฯ  
 
-ขอยืนยันในส่วนของการร่างข้อบัญญัติประมาณในครั ้งแรก  และยืนยันร่าง
งบประมาณท่ีได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
- เนื่องจากการจัดทำงบประมาณฝ่ายบริหารได้มีการนัดหมายซักซ้อมในรายละเอียด
ของการจัดทำงบประมาณล่วงหน้า หลายครั้งทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโดยรวมมีความเข้าใจและไม่ติดขัดในการเสนอร่างข้อบัญญัติประมาณ  รวมถึง
ไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด ก่อนลงมติ  มีสมาชิกท่านใด  มีข้อซักถามหรือ
สงสัย หรืออภิปรายใดๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2568  อีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  
 
-มีมติให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568  วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 

 
 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 2567   
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

-  ชี้แจงถึงความจำเป็นในการขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณประจำปี 2567 
ตามหนังสือที่ ชย 72201/ว 399 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ที่ส่งให้กับทุกท่าน  ซึ่ง
การโอนงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นการโอนงบประมาณจากงบดำเนินงานและงบกลางมา
ตั ้งเป็นรายการใหม่จะไม่ส่งผลหรือกระทบกับงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างพื้นฐาน  แต่อย่างใด 
1.ยอดที่ขอโอนในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลยอดทั้งสิ้น 211,500 
บาท 
-ตู้เก็บเอกสาร 4 หลังรวม 22,800 บาท 
-เก้าอ้ีนั่งสำหรับพนักงาน 1 ตัว 5,950 บาท 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล 2 เคร่ืองรวม 48,000 บาท 
-เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 2 ชุดรวม 11,400 บาท 
-ติดตั้งระบบกล้องโทรทรรศน์วงจรปิด CCTV รวม 89,000 บาท 
-เต็นท์สนามใหญ่ 1 หลัง 1 ชุดรวม 19,500 บาท 
-เครื่องพ่นยา 3 เคร่ืองรวม 4,500 บาท 
-เครื่องเป่าลมของเคร่ืองรวม 5,200 บาท 
2.ยอดที่ขอโอนในส่วนของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมยอดที่ขอโอนจำนวนทั้งสิ้น 
29,950 บาm 
-เก้าอ้ีนั่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล 1 ตัว 5,950 บาท 
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง 24,000 บาท 
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3.ยอดที่ขอโอนในส่วนของกองคลังยอดที่ขอโอนจำนวนทั้งสิ้น 24,000 บาท 
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง 24,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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นายปรีชา  วงค์จักษุ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 4 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 

 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา ฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต. 
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-จากที่ฟังคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นก็น่าจะมีความจำเป็นพอสมควรในส่วนของ
สมาชิกสภาคงไม่มีปัญหาติดขดัแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าในสิ่งทีข่อมาเพียงพอกับความ
ต้องการหรือไม่ เห็นด้วยเพ่ือตอบสนองไว้บริการทำงานใหก้บัพี่น้องประชาชน 

 
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรืออภิปรายใดๆกรณีขอโอนงบประมาณหรือไม่
หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 

 
--มีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 
 
5.3  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

 
-การประชุมในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายหรือแปรญัตติใด ๆ จะถามสมาชิกว่าจะให้
ความเห็นชอบในการลงมติ รับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568  นี้
หรือไม่ 
 
-ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 3 ขั้นลงมะติ 
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0  เสียง 
 
-ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2568  ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  ในส่วนของงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลของกรมส่งเสริมในปีนี้ที่ทราบมาว่าจะถูกตัดงบอยู่ที่ 6 หมื่นกว่าล้าน
บาท  ไม่ทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลหรือไม่อย่างไรก็ต้องคอยดูและติดตามสถานะการณ์ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
-ประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริฯทางด้านสาธารณสุขโครงการหมอชาวบ้าน
จะจัดอบรมท่ีจังหวัดเลยเชียงคาน  ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2567  ซึ่งเป็น
โครงการบูรณาร่วม ทุกหมู่บ้าน จึงอยากให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามัคคี  ท้องที่  ท้องถิ่นตลอดจนยกระดับความรู้
ความสามารถ ของหมอชาวบ้านเพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการ จะได้ประสาน
หารือแจเงรายละเอียดกับทางกำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงสภา และ ผู้บริหารของ
เราอีกครั้ง 
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นายบัญชา  อินาวัง 
ส.อบต.  หมู่ที่ 5 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา ฯ 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา ฯ 
 
 
 
นางพรประภา  ดนตรี 
ส.อบต.  หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ด้วยไฟส่องสว่างบริเวณห้าแยกบ้านยางนาดีกลับไม่ติดมีปัญหาจึงขอฝากฝ่ายบริหาร
ให้ผู้จะรับผิดชอบเข้าไปดูแลแก้ไข 
 
-ในเบื้องต้นผมก็ได้เอารถส่วนตัวของดานันท์มิวสิคเข้าไปแก้ไขช่วยเมื่อ 2-3 คืนก่อนที่
ผ่านมา 
 
-หนองกระทุ่มก็มีปัญหาด้วยเช่นกันบริเวณสามแยกบ้านพ่อสมานดับมาประมาณ 1 
สัปดาห์แล้วอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยแก้ไข 
-เรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านร่มเกล้าศาลเจ้าพ่อหลวงขันฝากบริหารด้วย
การให้ได้ 
 
-การจัดเก็บภาษีเมื่อปีที่แล้วให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยจัดเก็บให้ตามรายชื่อต่อมาให้มาเสีย
ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนซึ ่งจะส่งผลหรือมีปัญหากับผู ้สูงอายุในการ
เดินทาง  สามารถให้บริการในการจัดเก็บภาษีลักษณะเดิมเหมือนปีที่แล้วได้หรือไม่ 
-กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ-บ้านโนนนาพวง  มีเงินสะสมเพียงพอสามารถ
ที่จะนำมาดำเนินการในการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็กได้หรือไม่อย่างไร 
 
-ปัจจุบันระบบการชำระภาษีต้องมายื่นเสียภาษีที ่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
เพราะจะต้องปริ้นใบเสร็จในการชำระภาษีจากระบบจึงจะดำเนินการได้หากผู้สูงอายุ
ไม่สะดวกก็สามารถที่จะฝากบุคคลอื่นหรือลูกหลานมาชำระภาษีเงินได้ 
 
-การขอขยายเขตไฟฟ้าปัจจุบันต้องให้เจ้าบ้านเป็นผู้ไปยื่นขอในส่วนของการขอขยาย
เขต  ซึ่งระเบียบมีมาแล้ว 3 ปี 
-ส่วนกรณีเงินสะสมศูนย์  สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกัน  แต่ต้องขอดูระเบียบในการ
ใช้จ่ายซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องผ่านการประชุมในส่วนของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยและก็ต้องยึดระเบียบว่าด้วยการเงิน และ
ระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คาดว่าจะนำ
ปัญหาของท่านที่เสนอมาไปดำเนินการให้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา ฯ 
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--กล่าวขอบคุณท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 
ทำให้การพิจารณาในเรื ่องต่าง ๆ ในวันนี ้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  และขอเชิญ
รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 
-สั่งปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
-ผู้มาประชุม          13  คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม      4   คน 
-ผู้ลาประชุม           -    คน 
-ผู้ขาดการประชุม    -     คน 
 

                                     

  
 

 
ลงชื่อ.     ปรีชา  วงศ์จักษุ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ     พรประภา  ดนตรี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 
 
ลงชื่อ    สมรัก  สิมมามิตร    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
ลงชื่อ   จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม    ผู้จดรายงานการ
ประชุม 
          (ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (แทน) 
 
 

        
 

  ลงชื่อ      สนั่น  ใสแสง       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                               (  นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 



 


